



ที่ อว ๐๖๕๖.๐๕ / ว ๕๘๘

ถึง หน่วยงานในสังกัดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ

พร้อมหนังสือฉบับนี้ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ขอส่งสำเนาประกาศ คณะกรรมการสวัสดิการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ เรื่อง การเบิกจ่ายเงินสวัสดิการ แบบยืดหยุ่นเพื่อความมั่นคงในชีวิตสำหรับพนักงานมหาวิทยาลัยเงินงบประมาณแผ่นดิน ประกาศ ณ วันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๘ มาเพื่อโปรดทราบและประชาสัมพันธ์

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ



กองบริหารงานบุคคล

งานสารสนเทศและสวัสดิการ

โทรศัพท์/โทรสาร ๐ ๓๕๗๐ ๙๑๐๔



ประกาศคณะกรรมการสวัสดิการ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
เรื่อง การเบิกจ่ายเงินสวัสดิการแบบยืดหยุ่นเพื่อความมั่นคงในชีวิต
สำหรับพนักงานมหาวิทยาลัยเงินงบประมาณแผ่นดิน

ตามที่คณะกรรมการสวัสดิการ ได้มีประกาศคณะกรรมการสวัสดิการมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ เรื่อง การชะลอการเบิกจ่ายเงินสวัสดิการแบบยืดหยุ่นเพื่อความมั่นคงในชีวิตสำหรับพนักงานมหาวิทยาลัยเงินงบประมาณแผ่นดิน ตั้งแต่วันที่ ๓๐ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๗ นั้น

บัดนี้ กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ได้มีหนังสือ ด่วนที่สุด ที่ อว ๐๒๐๑.๔(๓.๓๖) /๑๑๔๖ ลงวันที่ ๑๖ มกราคม ๒๕๖๘ เรื่อง ชี้แจงกรณีขอให้ตรวจสอบประกาศคณะกรรมการสวัสดิการมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ตอบกลับตามที่มหาวิทยาลัยได้แจ้งผลการพิจารณาและตรวจสอบประกาศคณะกรรมการสวัสดิการมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ เรื่อง สวัสดิการแบบยืดหยุ่นเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีสำหรับพนักงานมหาวิทยาลัย และที่แก้ไขเพิ่มเติม รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบท้าย และคณะกรรมการสวัสดิการได้พิจารณาหนังสือดังกล่าวเรียบร้อยแล้ว

อาศัยอำนาจตามความในข้อ ๘ (๒) ของข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ว่าด้วยสวัสดิการ พ.ศ. ๒๕๕๘ ประกอบกับมติคณะกรรมการสวัสดิการ ในการประชุม ครั้งที่ ๒/๒๕๖๘ เมื่อวันที่ ๒๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๘ จึงยกเลิกประกาศคณะกรรมการสวัสดิการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ เรื่อง การชะลอการเบิกจ่ายเงินสวัสดิการแบบยืดหยุ่นเพื่อความมั่นคงในชีวิตสำหรับพนักงานมหาวิทยาลัยเงินงบประมาณแผ่นดิน ฉบับลงวันที่ ๓๐ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๗ และให้เบิกจ่ายสวัสดิการตามประกาศคณะกรรมการสวัสดิการมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ เรื่อง สวัสดิการแบบยืดหยุ่นเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีสำหรับพนักงานมหาวิทยาลัย ฉบับลงวันที่ ๙ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๖ และที่แก้ไขเพิ่มเติม ต่อไป

ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

ประกาศ ณ วันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๘

(รองศาสตราจารย์ประมุข อุณหเลขกะ)

อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ

ประธานกรรมการสวัสดิการ